



ที่ NCL-M 13/64

16 สิงหาคม 2564

เรื่อง แจ้งรายการได้มาซึ่งทรัพย์สินของบริษัท

เรียน กรรมการผู้จัดการ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เอ็นซีแอล อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ครั้งที่ 5/2564 เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2564 มีมติอนุมัติให้บริษัทฯ ร่วมลงทุนกับบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งหนึ่ง (ยังไม่สามารถเปิดเผยได้ เนื่องจากยังอยู่ในระหว่างรอการพิจารณาอนุมัติ) เพื่อจัดตั้งบริษัทจำกัด โดยมีทุนจดทะเบียน จำนวน 20,000,000 บาท (ยี่สิบล้านบาท) ทั้งนี้ บริษัทฯ จะถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 51 ของทุนจดทะเบียน คิดเป็นเงินลงทุนจำนวน 10,200,000 บาท (สิบล้านสองแสนบาท) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมสนับสนุน งานวิจัย และการพาณิชย์ ของ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในเรื่องการปลูก สกัด และจำหน่าย กัญชง กัญชา เพื่อทางการแพทย์และเชิงพาณิชย์ ในพื้นที่ของมหาวิทยาลัย

ทั้งนี้การเข้าทำรายการดังกล่าว ถือเป็นกรได้มาซึ่งสินทรัพย์ ตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 20/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่มีนัยสำคัญที่เข้าข่ายเป็นการได้มาจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเรื่องการเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ. 2547 (“ประกาศรายการได้มาหรือจำหน่ายไป”) โดยการเข้าทำรายการดังกล่าวมีขนาดรายการสูงสุดเท่ากับร้อยละ 1.18 ซึ่งคำนวณด้วย เกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทนอ้างอิงงบการเงินระหว่างกาล สำหรับงวดหกเดือน สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2564 และเมื่อรวมขนาดรายการที่เกิดขึ้นในช่วง 6 เดือนก่อนหน้าและ 12 เดือนก่อนหน้าหากเป็นการได้มาซึ่งสินทรัพย์ เป็นรายการเดียวกัน จะมีรายการสูงสุดเท่ากับร้อยละ 1.18 ซึ่งต่ำกว่าร้อยละ 15 ตามประกาศเรื่องการได้มาหรือจำหน่ายไป บริษัทฯ จึงไม่ได้มีหน้าที่ต้องเปิดเผยข้อมูลตามประกาศเรื่องการได้มาหรือจำหน่ายไป และไม่เข้าข่ายเป็นรายการเกี่ยวโยงกันตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 เรื่องหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน และประกาศ



บริษัท เอ็นซีแอล อินเตอร์เนชั่นแนล โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน)  
NCL INTERNATIONAL LOGISTICS PUBLIC COMPANY LIMITED

คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่องการเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัท  
จดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ. 2546 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม)

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายกิตติ พัวถาวรสกุล)  
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร